

ทรูอารีน่าหัวหิน อารีนา ซาบาเลนกา นักเทนนิสสาว ดาวรุ่งอันดับ 15 ของโลก



มร.จอร์จ กราเซีย ผู้จัดการทั่วไป ทรูอารีน่า สปอร์ต คอมเพล็กซ์ หัวหิน ให้การต้อนรับ อารีนา ซาบาเลนกา นักเทนนิสสาวดาวรุ่งอันดับ 15 ของโลก เนื่องในโอกาสเดินทางมาหัวหิน พร้อมเยี่ยมชมสนามเทนนิสระดับมาตรฐานออสเตรเลียโอเพ่น ที่ทรูอารีน่า และลงสนามฝึกซ้อมเทนนิส โดยมีภราดร ศรีชาพันธุ์ ผู้อำนวยการการแข่งขัน Thailand Open 2019 ให้การต้อนรับ สำหรับการแข่งขันเทนนิสรายการ “Thailand Open Hua Hin 2019” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทรูอารีน่า สปอร์ต คอมเพล็กซ์ หัวหิน

อารีนา ซาบาเลนกา นักเทนนิสสาวดาวรุ่งอันดับ 15 ของโลก ล่าสุดคว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิส WTA Tournament รายการ “ตงเฟิง มอเตอร์ หูฮั่น โอเพ่น” ที่เมืองหูฮั่น ประเทศจีน และ WTA Tournament รายการ “คอนเน็คติคัต โอเพ่น” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นการคว้าแชมป์ต่อเนื่องของปี 2018 เป็นรายการที่ 2 แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ทรูอารีน่า สปอร์ต คอมเพล็กซ์ หัวหิน ได้สิทธิ์ในการจัดการแข่งขันเทนนิสรายการ “Thailand Open Hua Hin 2019” ซึ่งนับเป็นรายการใหญ่ระดับโลก และเป็นโอกาสอันดีของวงการเทนนิสไทยที่จะมีเวทีให้นักเทนนิสไทยได้แข่งขันกับนักเทนนิสระดับโลก โดยรายการนี้มีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ทรู อารีน่า หัวหิน (True Arena Hua Hin) ศูนย์รวมสปอร์ตไลฟ์สไตล์แห่งใหม่บนเนื้อที่ 40 ไร่ เพียบพร้อมด้วยสนามเทนนิสมาตรฐานทัวร์นาเมนต์ระดับโลก 11 สนาม โดยสนามเทนนิสทุกสนามที่ทรู อารีน่า หัวหิน ปูพื้นผิวด้วยเทคโนโลยี Plexicushion เช่นเดียวกับสนาม Australian Open’s Rod Laver Arena และติดตั้งด้วยระบบไฟสนามของ Musco ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับการถ่ายทอด การแข่งขันแบบ High-definition สนามฟุตบอลมาตรฐาน FIFA 2 สนาม ศูนย์ออกกำลังกายขนาด 1,500 ตร.ม. อาคารยิมเนเซียมแบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถใช้กับกีฬาเบดมินตัน วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฟุตบอล มวย ฯลฯ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาระดับพรีเมียม ด้วยทำเลที่ตั้งใจกลาง

เมืองหัวหิน ทำให้ทรูอารีน่า หัวหิน มีความเหมาะสมทั้งรายการแข่งขันกีฬาระดับสากล และการเป็น สนามฝึกซ้อม ทั้งสำหรับนักกีฬามืออาชีพและผู้ที่สนใจการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในทุกๆระดับ โดยศูนย์กีฬาแห่งนี้ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการระดับต้นๆ ของเอเชียในอนาคต